

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.76 แนวโน้มผันผวนตามราคาทอง ตลาดจับตาถ้อยแถลงจันท.เฟด-ข้อมูล
ศก.สหรัฐ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย
เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.76 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนที่ 33.70
บาท/ดอลลาร์

โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ยังคงเคลื่อนไหวอ่อนค่าลงบ้าง ในลักษณะ
Sideways Up (แกว่งตัวในกรอบ 33.67-33.84 บาทต่อดอลลาร์) แต่การอ่อนค่าลงของเงินบาทก็ถูกชะลอลงบ้าง
หลังเงินดอลลาร์มีจังหวะย่อตัวลง

วันนี้ตลาดจะรอประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ผ่านถ้อยแถลง
ของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึง รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ เช่น อัตราการเติบโตเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4,
ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน และยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims)

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท ยังเสี่ยงที่จะเผชิญความผันผวนลักษณะ Two-Way Volatility โดยต้องจับ
ตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ ตลาดอาจเริ่มกลับมากังวลประเด็นนโยบายกีด
กันทางการค้าของสหรัฐ มากขึ้น ซึ่งอาจหนุนให้เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นได้บ้าง

"แม้เงินดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าขึ้น จนอาจกดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลงบ้าง แต่เงินบาทก็อาจไม่ได้อ่อนค่า
ลงต่อเนื่องชัดเจน ตราบใดที่ราคาทองคำยังสามารถทยอยปรับตัวขึ้นได้ หรือ อย่างน้อยก็แกว่งตัว Sideways" นาย
พูน ระบุ

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 33.60-33.90 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.37 เยน/ดอลลาร์ จากเียนวานที่ระดับ 149.36 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0477 ดอลลาร์/ยูโร จากเียนวานที่ระดับ 1.0498 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.806
บาท/ดอลลาร์

-ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครึ่งหน้า (30 เม.ย.68) เตรียมปรับลดประมาณการ
เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 68 อย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าจะปรับมาอยู่ที่สูงกว่า 2.5% เล็กน้อย จากปัจจุบัน
คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.9%

-เลขานุการ กนง. เชื่อว่า การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้ จะสามารถรองรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง และยืนยันว่า ยังไม่ใช้วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง (easing cycle) ขณะเดียวกัน แม้คาดการณ์
อัตราเงินเฟ้อในนี้ที่ 1.1% จะยังอยู่ในขอบล่างของกรอบเป้าหมายที่ 1-3% แต่ไม่มีสัญญาณว่าจะเป็นภาวะเงินฝืด
แต่อย่างใด

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-พรรคประชาชน ตั้งเป้าถล่ม "นายกฯ อึ้งค์" คนเดียว เหตุเกลียดเป็นหนอนแอบส่งข่าวให้ 10 รัฐมนตรีที่วางไว้ตามแผนเดิม ชี้ต้นตอปัญหาจริง ๆ คือรัฐบาลนี้แลงผลประโยชน์ประเทศชาติเพื่อตัวเองและครอบครัว ต้องถอนรากถอนโคนแก่นายกฯ หวังนำไปสู่การยุบสภา

-รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอของบกลางต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดทำโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น เฟสแรก วงเงิน 3,500 ล้านบาท สำหรับ 1 ล้านสิทธิ์ โดยเข้าร่วมโครงการเดือน พ.ค.-ก.ย.68 รูปแบบคล้ายเราเที่ยวด้วยกันที่ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 50% และนักท่องเที่ยวไทยจ่ายเองอีก 50%

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (26 ก.พ.) โดยดอลลาร์ฟื้นตัวหลังจากที่อ่อนค่าลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (26 ก.พ.) โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 11.80 ดอลลาร์ หรือ 0.40% ปิดที่ 2,930.60 ดอลลาร์/ออนซ์

-นักลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการใช้มาตรการภาษีศุลกากร โดยปธน.ทรัมป์ กล่าวเมื่อวานนี้ว่า คณะบริหารของเขาจะประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรป (EU) ในอัตรา 25% ในไม่ช้านี้ แต่ในขณะเดียวกันปธน.ทรัมป์ก็ทำให้ตลาดมีความหวังว่าสหรัฐฯ อาจจะมีมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา โดยเขากล่าวว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีจากทั้งสองประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 เม.ย. ซึ่งล่าช้าไปประมาณหนึ่งเดือนจากกำหนดเส้นตายในสัปดาห์หน้า

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567 และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) ส่วนในวันพรุ่งนี้ จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้